



News Letter

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ฉบับที่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. มอบรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เป็นแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และบรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริม และสนับสนุนรวมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ส่วนราชการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ โดยได้มีการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับส่วนราชการและจังหวัดที่เป็นต้นแบบที่ดี ในปี 2558 มีหน่วยงานได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 18 หน่วยงาน 19 รางวัล ดังนี้



ประเภทรางวัล	ชื่อหน่วยงาน	ระดับรางวัล
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดีเยี่ยม
	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ดีเยี่ยม
	กรมปศุสัตว์	ดีเยี่ยม
	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ดีเยี่ยม
	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	ดีเยี่ยม
	กรมควบคุมโรค	ดี
	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ดี
	กรมประมง	ดี
	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ดี
	กรมราชทัณฑ์	ดี
กรมป่าไม้	ชมเชย	
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ดี
	กรมการพัฒนาชุมชน	ดี
	กรมทางหลวงชนบท	ดี
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ	กรมปศุสัตว์	ดี
	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ชมเชย
	จังหวัดยโสธร	ดี
	จังหวัดบุรีรัมย์	ชมเชย
	จังหวัดสงขลา	ชมเชย



ต้นแบบการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการตัวอย่าง “เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งป่าชายเลนยั่งยืน กรณีตัวอย่างจังหวัดตราด” เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน



จากการบุกเบิกพื้นที่ ป่าชายเลนเพื่อทำนาเกลือ การตัดไม้ หรือการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ทำให้ป่าชายเลนขาดความอุดมสมบูรณ์ เสื่อมโทรม และลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เห็นว่าการเน้นบังคับใช้กฎหมาย โดยการจับกุมผู้กระทำผิดเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ และทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการ “เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยได้สนับสนุนการรวมกลุ่มของ

เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ และจัดตั้งเป็นเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และส่งเสริมให้มีบทบาทร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูในลักษณะหุ้นส่วน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์ เช่น การสำรวจพื้นที่และจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากร จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดทำข้อตกลงชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าในชุมชน การติดตามและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เป็นต้น และจัดตั้งราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง (ร.ส.ท.ช.) เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนหาข่าว และเฝ้าระวังการลักลอบบุกรุกตัดไม้ นอกจากนี้ เน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่เป็นภาคีสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนที่ทำงานในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินการ



ผลการดำเนินการ ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดภาคีเครือข่ายการร่วมกันจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และชุมชนมีทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสามารถสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น รวมทั้งในภาพรวมสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศอีกด้วย

